

บันทึกการประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ประจำเดือน เมษายน 2562

วันที่ 9 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายหมาก สมนอก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	หมาก สมนอก
๒	นายวรากร เขียนนอก	รองนายก อบต.	วรากร เขียนนอก
๓	นางสาวสาลินี บุคตาวงศ์	รองนายก อบต.	สาลินี บุคตาวงศ์
๔	นายกิตติ กิ่งแก้ว	เลขานุการนายก อบต.	กิตติ กิ่งแก้ว
๕	นายธีรพล นิธิปรีชา	ปลัด อบต.	ธีรพล นิธิปรีชา
๖	นายลิขิต ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ลิขิต ประยูรสิงห์
๗	นางสุนทร ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุนทร ประยูรสิงห์
๘	นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์
๙	นายสุทิน พลเมืองดี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	สุทิน พลเมืองดี
๑๐	นางพิมพ์ณดา พิษมาก	หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	พิมพ์ณดา พิษมาก
๑๑	นางกรรณิกา สีสังข์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรณิกา สีสังข์
๑๒	นายบุญชัย ทองประไพ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	บุญชัย ทองประไพ
๑๓	นางสาวนงค์ฤทธิ์ ดีสวน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	นงค์ฤทธิ์ ดีสวน
๑๔	นางสาวสมพาน เสมाप็ชร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สมพาน เสมाप็ชร
๑๕	นางสาวละออง ทองนอก	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	ละออง ทองนอก
๑๖	นางสาวสุกัญญา จำยอม	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	สุกัญญา จำยอม
๑๗	นางนันทน์ภัส ปะมะคัง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	นันทน์ภัส ปะมะคัง
๑๘	สิบเอกภรณ์ อินทร์แปลง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สิบเอกภรณ์ อินทร์แปลง
๑๙	จำเริญวีระชาติ ชอบการ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	จำเริญวีระชาติ ชอบการ
๒๐	นางสาวยุวดี ไพรเขียว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ยุวดี ไพรเขียว
๒๑	นายทรงกรด มากขำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ทรงกรด มากขำ
๒๒	สิบเอกเจษฎา ศรีศิลา	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	สิบเอกเจษฎา ศรีศิลา
๒๓	นางสาวอรพิมพ์ สงนอก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อรพิมพ์ สงนอก
๒๔	นายเหมือน แก้วดอนรี	พนักงานขับรถยนต์	เหมือน แก้วดอนรี
๒๕	นายอุดร ไพรเขียว	นักการภารโรง	อุดร ไพรเขียว
๒๖	นายสนั่น ธรรมจันทร์	คนงานทั่วไป	สนั่น ธรรมจันทร์
๒๗	นายธวัช สมคิด	คนงานทั่วไป	ธวัช สมคิด

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายหมาก สมนอก นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ประธาน
ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

นายก อบต.

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กล่าวเปิดประชุม วันนี้เป็นการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ก็เป็นประจำทุก
เดือนที่ต้องมีการประชุม ซึ่งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มีกิจกรรมจิตอาสา
และอำเภอเคลื่อนที่ ที่บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา ในวันที่
11 เมษายน 2562 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ส่วนรายละเอียดจะขอแจ้งใน
ระเบียบวาระที่ 3 ครับ

ที่ประชุม

นายก อบต.

รับทราบ

จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเสีดาเรื่องต่างๆให้ทราบดังนี้

1. เรื่อง รายได้จากการขายดอกไม้ในงานบวงสรวงฯ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จำนวน
15,000 บาท ได้มอบให้ นายยุทธนา โคบาล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเสีดา/
กำนันตำบลเสีดา นายพรหมชาติ รักไร่ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเสีดา/
กำนันตำบลโนนประดู่ และนางพรชสรณ์ รัตนสินนอก แพทย์ประจำตำบลเสีดา
ร่วมนำเงินดังกล่าวไปเปิดบัญชี โดยใช้ชื่อบัญชี “กองทุนยาโมอำเภอเสีดา” เพื่อไว้
เป็นกองทุนในการจัดกิจกรรมในงานบวงสรวงฯ ต่อไป
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอ
เสีดาได้สมัครครบทุกแห่งแล้ว และในส่วนของโรงเรียน นายอำเภอเสีดาขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่ให้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชด้วย
3. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เต็มที่ให้ดีที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุบาดเจ็บ ล้มตาย ในช่วงเทศกาล
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำป้ายเตือนโค้งอันตรายตามทางจุดทางโค้งที่มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่
4. ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงเดือนที่ผ่านมาพบว่า
มีการจับกุมมากถึง 753 คดี ให้ปรับยุทธวิธีการทำงานต้องรู้ทันผู้กระทำผิด เพราะ
ผู้กระทำผิดเมื่อเห็นด่านตรวจมักจะเลี้ยวเข้าพักในรีสอร์ทก่อนแล้วจะรอจนกว่าการ
ตั้งด่านเล็กจึงจะไปต่อ ดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหมั่นตรวจตรารีสอร์ทที่อยู่
บริเวณก่อนที่จะถึงจุดตรวจ

จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ จากที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 มติที่ประชุม	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 26 เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ปลัด อบต.	3.1 เรื่อง เรื่องกำหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 อำเภอเสีตาคำหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเสีตา ส่วนการประชุมพนักงานส่วนตำบลขอกำหนดการประชุมเป็น วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ
ที่ประชุม	รับทราบ
ปลัด อบต.	3.2 เรื่อง การดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยจังหวัดนครราชสีมา กำหนดให้ทุกวันที่ 15 ของเดือน เป็นวันจิตอาสา นครราชสีมา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยเดือนเมษายน 2562 ได้กำหนดจัด กิจกรรมขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดบ้านแท่น โดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเป็นหน่วยงานดำเนินการ ขอให้จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบพิธี และน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ขอมอบหมายให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบพิธี น้ำดื่มสำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประสานหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิต อาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบและเข้าร่วม กิจกรรมด้วย
ที่ประชุม	รับทราบ
ปลัด อบต.	3.3 เรื่อง การออกหน่วยบริการอำเภออัมเคลื่อนที่ ด้วยอำเภอเสีตา ได้กำหนดแผนปฏิบัติการออกหน่วยบริการอำเภอเสีต้ายัม เคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดบ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา และให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองจัดเตรียมถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ป่วยติด เตียงจำนวน 5 ถุง และให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสีตาจัดหารายชื่อผู้ป่วยติด เตียงในพื้นที่ จำนวน 5 ราย

ขอมอบหมายให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ดำเนินการจัดเตรียมถุงยังชีพ และจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมออกหน่วย
บริการอำเภอเคลื่อนที่

ขอให้กองสวัสดิการสังคมประสานกลุ่มหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโพหนอง
เพื่อร่วมออกหน่วยจำหน่ายสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีในตำบลโพหนอง
ที่ประชุม
รับทราบ

3.4 เรื่อง พิธีสวดเจริญพระพุทธรมณต์

ปลัด อบต.

พิธีสวดเจริญพระพุทธรมณต์ประจำเดือนเมษายน 2562 กำหนดในวันที่
28 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ วัดบ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีดา อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

3.5 เรื่อง การประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์

ปลัด อบต.

ด้วยรัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณโดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์
ตามอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่บัดนี้ - 4 พฤษภาคม 2562 จึงขอให้ อบต.ประดับ
ธงชาติและตราสัญลักษณ์ตามหน่วยงาน รวมถึงตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรม
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะในหน่วยงาน ตั้งแต่บัดนี้
- 4 พฤษภาคม 2562

ขอมอบหมายให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ดำเนินการประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์ตามหน่วยงาน ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ และดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์ตาม
อาคารบ้านเรือน

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

รับทราบ

3.6 เรื่องการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ

ปลัด อบต.

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสตูล และพัทลุง เมื่อ
วันที่ 9 -10 มีนาคม 2562และเป็นห้วงระยะเวลาที่ใกล้เลือกตั้ง เพื่อเป็นการป้องกัน
เหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น จังหวัดนครราชสีมาจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งสนับสนุนการดำเนินงานตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด พร้อมพิจารณา
ดำเนินการ ดังนี้

1. ประสานงาน และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ระมัดระวังสถานที่ต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเส้นทางสำคัญต่างๆ ที่อาจเป็น
เหตุให้สร้างความไม่สงบได้ โดยจัดตั้งจุดสกัดร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่

2. รักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น แหล่งชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ราชการ สถานที่ตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยง จุดอ่อนแหลม และจุดที่อาจเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุ

3. กำชับให้ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในสังกัดตรวจตราการปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์สำนักงาน น้ำประปา เครื่องปรับอากาศ ให้เรียบร้อยก่อน กลับบ้าน พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาหมอบหมายในการ อยู่เวรยามปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุการณ์ผิดปกติให้รีบ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

รับทราบ

ในที่ประชุม

3.7 เรื่อง โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/2563

ปลัด อบต.

สำนักงานเกษตรอำเภอสีดาแจ้งเรื่อง โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/2563 โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ จำนวน 10,000 ตัน ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 2,000,000 ไร่ จำนวน 23 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 3 จังหวัด ที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ประสบผลสำเร็จ ฝนทิ้งช่วงเสียหายสิ้นเชิง

คุณสมบัติ

1. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว(ข้าวหอมมะลิ) ปี 2561/2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร

2. เป็นเกษตรกรที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงในพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561 และได้รับการรับรองความเสียหายจากการประชาคมหมู่บ้านที่ดำเนินการจัดประชุม โดย กก. ระดับหมู่บ้าน และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยคณะกรรมการระดับอำเภอ

กรอบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร ไร่ 5 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบผลสำเร็จ ฝนทิ้งช่วง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ (ครัวเรือนละไม่เกิน 50 กิโลกรัม) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเกษตรกรสำหรับนำไปใช้เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี 2562/2563 ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องนำไปปลูกจริง ห้ามนำไปจำหน่ายแจกแก่บุคคลอื่น พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ฤดูนาปี 2562/2563 เนื่องจากมีเกษตรกรผู้มีสิทธิ์บางราย มีที่ตั้งแปลง ปลูกข้าวอยู่หลายหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จึงได้กำหนดการประชาคม ดังนี้

1. กรณีเกษตรกรฯ มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิแปลงใดแปลงหนึ่งเสียหาย
สิ้นเชิงตั้งแต่ 10ไร่ขึ้นไป ให้เกษตรกรต้องไปเข้าร่วม ประชาคม ณ หมู่บ้านที่เกษตรกร
มีพื้นที่ที่แปลงดังกล่าวเท่านั้น

2. กรณีเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ แต่ละแปลง เสียหายสิ้นเชิงไม่ถึง
10 ไร่ให้เกษตรกรต้องไปเข้าร่วม ประชาคม ณ หมู่บ้านที่เกษตรกรมีพื้นที่แปลง
ของแต่ละแปลง แต่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด ไม่เกิน
10 ไร่

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ที่ประชุม

รับทราบ

3.8 เรื่อง คณะกรรมการการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)

ปลัด อบต.

อำเภอสีดาได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ทุกตำบล แต่ละคำสั่งจะ
ประกอบด้วยคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 16 คน ตามองค์ประกอบการจัดตั้ง
คณะกรรมการ ศบกต. ดังนี้

1. ผู้แทน อปท. จำนวน 1 คน
2. ผู้แทนสถาบันเกษตรกรและหรือกลุ่มอาชีพการเกษตรในตำบล โดยพิจารณาจาก
สถาบันหรือกลุ่มอาชีพที่มีการดำเนินกิจกรรมมากไปหาน้อยรวมแล้วไม่เกิน 2 คน
3. อาสาสมัครเกษตรที่มีอยู่ในตำบล จำนวน 1 – 4 คน
4. ผู้แทนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน โดยพิจารณาจากหมู่บ้านที่มีกิจกรรมการเกษตร
มาก
5. ประธานกรรมการ จะต้องได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศบกต. โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
6. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลเป็นกรรมการเลขานุการโดย
ตำแหน่ง
7. ผู้เลขานุการเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. เทศบาลตำบล/ เทศบาล)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล (ศบกต.) จะต้องเป็นคณะกรรมการที่พิจารณาแผนงานโครงการจากกลุ่ม
อาชีพในตำบลหรือจัดทำแผนงานโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตำบลและขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ที่ประชุม

รับทราบ

3.9 เรื่อง แผนการสร้างและพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอเสีดา ปี 2562

ปลัด อบต.

ปัจจุบันสำนักงานเกษตรอำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ตั้งสำนักงานเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรอยู่บนที่ว่าการอำเภอเสีดา ทำให้เกิดปัญหาสถานที่คับแคบไม่สะดวกต่อการให้บริการ และไม่มีเครื่องปรับอากาศทำให้อากาศร้อนอบอ้าวในขณะที่มีเกษตรกรมาติดต่อราชการจำนวนมาก ไม่มีอาคารสำนักงานเพื่อใช้เก็บเอกสารและแนบคำร้องในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลแผนงานโครงการต่างๆ ที่ต้องมีการจัดเก็บ ภายหลังจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงได้กำหนดแผนการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอเสีดา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ทอด ณ หอประชุมอำเภอเสีดา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ในที่ประชุม

รับทราบ

3.10 เรื่อง โครงการขุดลอกลำห้วยแยะหน้าฝาย มข.27 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ปลัด อบต.

ด้วยอำเภอเสีดาได้จัดทำโครงการขุดลอกลำห้วยแยะหน้าฝาย มข.27 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 494,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค การทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา และแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ เห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ และขอให้กองช่างลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบ

ในที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

นายก อบต.

ขอเชิญเสนอเรื่องอื่น ๆ

นางสาวพินิจพัชต์ แก้วกัลยพัฒน์ (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกิจกรรมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดำเนินการจัดกิจกรรมของเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอแจ้งกิจกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินการในเดือนเมษายน 2562 โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2562

นางพิมพ์ผดุง พิษมา
(หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ)

2. โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ในวันที่ 24 เมษายน 2562
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ (เทศกาล
สงกรานต์) ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 และสำนักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพหนอง ดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสารสำหรับประเมินผู้บริห
ารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) ให้เสร็จสิ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ดำเนินการส่งสำเนาหัวข้อการประเมินให้แก่ละ
กองฯแล้ว ขอให้แต่ละกองฯจัดทำเอกสารและส่งให้สำนักงานปลัดด้วยคะ ขอขอบคุณ
คะ

นางกรรณิกา สีสังข์
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองสวัสดิการสังคมของแจ้งโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดำเนินการในเดือนเมษายน 2562 ดังนี้

1. โครงการค่ายเยาวชนสรรสร้างพลังความดี จัดกิจกรรมในวันที่ 22 – 23 เมษายน
2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

2. โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า จัดกิจกรรมในวันที่ 30 เมษายน 2562
ณ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

นายสุทิน พลเมือง
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองสาธารณสุขฯของแจ้งโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดำเนินการในเดือนเมษายน 2562 ดังนี้

1. โครงการคัดแยกขยะ จัดกิจกรรม ในวันที่ 25 เมษายน 2562

ที่ประชุม

รับทราบ

นายก อบต.

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจึงขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.10 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายทรงกรด มากขำ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล